



ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๑๐๑

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั่วตามกฎหมาย ป.ป.ช. ความรับผิดทางละเมิด
หน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ท.” รุ่นที่ ๓

เรียน

ตามที่หน่วยงานของท่านให้ความสนใจจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั่วตามกฎหมาย ป.ป.ช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่
ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ท.” รุ่นที่ ๓ ซึ่งสำนักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพฯ ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ จึงทำให้
มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๓ น้อยกว่าเกณฑ์ที่โครงการฯกำหนด ทางสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายฮั่วตามกฎหมาย ป.ป.ช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
ฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ท.” รุ่นที่ ๓ ดังกล่าว จึงขอให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน -
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน
จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณแป้ง
โทรศัพท์มือถือ/ID Line: ๐๙๙๔๔๖๙๒๖๖ ดาวันโหลตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)

โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖